



จดหมายข่าว

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา



ในระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรจาก กองบริหารงานบุคคล ได้แก่ นางสาวเตือนใจ สุตตาชัย เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และนางสาวนภาพร เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง บรรยายหัวข้อเรื่อง “อัตรากำลังและเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมธัญภาพ ชั้น 5 มทร.ธัญบุรี และโรงแรมรอยัลพาวิลเลียน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ในระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

โดย ผศ.ไพบุลย์ แยมเพื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมั่งคั่งอุบล ชั้น 1 และห้องประชุมธัญภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม



วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม และกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้งานบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรัตนตูปอล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “งานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน” ในงานการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิฑูรย์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 3

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 และ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา บรรยายหัวข้อเรื่อง “การประกันคุณภาพภายในหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” และ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในในระดับหลักสูตร และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment Report : SAR) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี-ดีมาก (คะแนน 3.01 - 5.00) เวลา 08.30-17.00 น. ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น





วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนน 2.50-3.00) เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น



วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย - ปานกลาง (คะแนน 0.01-2.49) เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมธัญภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้
สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มทร.ธัญบุรี (ระดับหลักสูตรปริญญาตรี)**



ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดับหลักสูตร ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี (ระดับหลักสูตรปริญญาตรี) ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ.2559-2560





วิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผศ.ปราณี พรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. วิทยากรบรรยาย และ รศ.ลิลลี่ กาวีตะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบุลย์ แยมเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ



**โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้
สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มทร.ธัญบุรี (ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)**



ในระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระดับหลักสูตร ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี (ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559 - 2560

โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. วิทยากรบรรยาย และ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์ แย้มผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ



โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี (ระดับคณะ และระดับสถาบัน)



วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี (ระดับคณะ และระดับสถาบัน) ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559 - 2560

โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผศ.ปราณี พรธนะวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. วิทยากรบรรยาย และรศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์ แยมเผื่อน เป็นประธานการเปิดโครงการ



โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ระยะที่ 4 การอบรมผู้สนับสนุนข้อมูล
สำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน)

ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ระยะที่ 4 การอบรมผู้สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์ การตรวจประเมินฯ และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจฯ ให้กับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน





วิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ปณิดา สงวนทรัพย์ วิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์ แยมเฟื่อน เป็นประธานการเปิดโครงการ ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

โครงการอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.



วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ. โดยวิทยากร ได้แก่ ดร.คมศร วงษ์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบุลย์ แยมเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการจัดการความรู้ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 การติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรโครงการ ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ 13 ชั้น





การบันทึกผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่องการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE) เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน) ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาขอให้ทุกหลักสูตรบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE) เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แล้วเสร็จก่อนวันตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร 1 สัปดาห์ ทั้งหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามได้ที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เบอร์ติดต่อ 0 2549 3503 - 3511

